

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำวารสารนี้ให้เป็นวารสารวิชาชีพที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับวารสารทำนองเดียวกันของต่างประเทศแล้วก็ตาม ความหวังเช่นว่านั้นก็มิได้มีที่จะส่งประสงค์โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถของฝ่ายโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการให้เข้ามาตรฐานสักใด และความสามารถของเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการเอง ซึ่งจะไปแต่กี่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับการจัดทำวารสารเช่นนนัก

นอกจากนี้เสียจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เช่น การสะกด การเว้นวรรค คำตก เครื่องหมายวรรคตอนและอื่น ๆ ซึ่งทางกองบรรณาธิการเอง ก็รู้สึกเสียใจอยู่มากแล้วนั้น บรรณาธิการก็ใคร่จะขออภัยต่อ พ.ศ. สมชาย หิรัญกิจ ผู้เขียนบทความเรื่อง "การเมืองกับการบริหารราชการ" ในวารสารฉบับที่ 3 ที่มีให้นำประวัติของท่านมาลงในหน้า "ผู้เขียนในฉบับนี้" จึงใคร่ขอนำมาลงไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

พ.ศ. สมชาย หิรัญกิจ อ.ท.บ. (ท.บ.), ประกาศนียบัตรทางการทหารของ The Artillery School, Fort Bliss, Texas, อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความจริงบรรณาธิการและทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์อดที่จะภูมิใจมิได้ที่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำเรื่องของ พ.ศ. สมชายมาลงในฉบับที่แล้ว เพราะนอกเหนือไปจาก การที่ พ.ศ. สมชาย เป็นนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีผู้ที่มีระดับความรู้ความสามารถสูงสนใจเข้ามาศึกษา ทำให้เป็นที่หวังได้ว่าการบริหารบ้านเมืองจะเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นไปแล้ว บรรณาธิการยังใคร่ที่จะชี้ให้เห็นว่า บทความเรื่อง พ.ศ. สมชาย เขียนขึ้นนอกคอกแต่ได้มาจากข้อเขียนประจำภาค (Term Paper) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ พ.ศ. สมชายเสนอประกอบการศึกษาในลักษณะวิชาหลักที่รัฐประศาสนศาสตร์ ข้อเขียนประจำภาคทำของนักศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนจะต้องทำขึ้นเสนอต่ออาจารย์

	หน้า
Lt. Disbongse Dhipayamontri : The Municipal Development Fund in Thailand	158
ร.ท. ดิศพงศ์ ทิพยมนตร์ : กองทุนส่งเสริมเทศบาลในประเทศไทย	
Choop Lachitavongse : The Administration of the Yan Hee Hydroelectric Project: The First Stage	157
ชูป ฉัตรวงศ์ : การบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขั้นระยะแรก	
Thip Thipchaimetha : The Administration of Land Settlement Cooperatives in Thailand	161
ทิพย์ ทิพย์ชัยเมฆา : การบริหารงานสหกรณ์นิคมถักกรรมในประเทศไทย	
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างทำ Thesis in Preparation	165
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ทำเสร็จแล้ว Thesis Completed	170
บรรณานุกรมประจำปี 1 Index For Volume I	174
	186

ข้อเด่นหรือบทความที่ปรากฏในวารสารนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเห็นสอดคล้องด้วยเสมอไป

ผู้บรรยายในลักษณะวิชาต่าง ๆ ทุกลักษณะวิชาออกเหนือไปจากการด้อยย่อย การเขียน
วิจารณ์หนังสือ หรือการค้นคว้าวิจัยอื่น ๆ และการสอบได้ประจำภาค

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการทำข้อเขียนประจำภาค และเผยแพร่วิทยาการ
ซึ่งบรรจุอยู่ในข้อเขียนดังกล่าว และเพื่อปรับปรุงให้ระดับการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างสมเกียรติ ทางวารสารจะได้พยายามคัดเลือกข้อเขียนประจำภาค และผลงานวิจัย
อื่น ๆ ที่นักศึกษาของคณะฯ เขียนขึ้นมาลงพิมพ์เป็นครั้งคราวตามโอกาส

หนึ่งวารสารฉบับนี้ได้มาบทความของ ดร. เฟรดเดอริก ริกส์ ศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา มาลงทั้งเรื่อง ทั้ง ๆ ที่มีความยาวมากอยู่ ทั้งนี้เพราะกองบรรณา
ธิการเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางวิชาการมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในอันที่นักศึกษา
และผู้สนใจการศึกษาภาคทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์จะได้ใช้เป็นแนวหรือระเบียบวิธีการ
ศึกษา เพื่อความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ของสังคมไทย ซึ่งอาจใช้เป็นรากฐานแห่งการ
บริหารในประเทศไทยได้อีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะยังประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาแล้ว
บทความเรื่องนึ่งเป็นเรื่องที่จะนำมาใช้ประกอบการศึกษาในลักษณะวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารซึ่งคณะทำการสอนอยู่อีกด้วย แต่โดยที่บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการ
ที่ค่อนข้างยากแก่การเข้าใจสำหรับท่านผู้อ่านโดยทั่วไป ข้าพเจ้าจึงได้ขอให้ ดร. คิงส์เบอรี
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งประจำทำงานอยู่กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ขณะนั้น ช่วยย่อเรื่องให้ แล้วบรรณาธิการแปลออกเป็นภาษาไทยและนำลงในวารสาร
เป็นการประกอบกัน

ในโอกาสที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดให้มีสัมมนาข้าราชการชนชั้นบังคับ หรือที่
เรียกว่า พัฒนาการบริหารชนชั้นบังคับแห่งหนึ่งของปี วารสารนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่จะได้นำคำปราศรัยและคำอภิปรายต่าง ๆ ที่สำคัญและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มาเผยแพร่
เป็นครั้งคราว ส่วนรายละเอียดของการสัมมนานั้น ทางคณะฯ จะได้พยายามจัดพิมพ์ใน
โอกาสต่อไปเป็นคนละส่วนกับวารสาร สำหรับในฉบับนี้ วารสารได้ขอเชิญคำปราศรัยของ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์หลวงพิณพาศย์พิทยาภท ซึ่งเป็น
ส่วนอารัมภกถาการอภิปรายมาลงก่อน เพราะเห็นเป็นเรื่องน่าสนใจและมีต้นฉบับพร้อม
อยู่แล้ว

นอกจากบทความสำคัญต่าง ๆ แล้ว ผู้อ่านอาจจะสังเกตเห็นว่า ในวารสารฉบับนี้ ได้มีการเสนอปัญหาเฉพาะกรณีซึ่งคุณพ่อกับ สวรรณรัฐ รองอธิบดีกรมมหาดไทยเป็นผู้เขียน และประมวลชนรวมอยู่ด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่วารสารนี้เสนอปัญหาเฉพาะกรณี ท่านที่สนใจติดตามระเบียบวิธีการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ย่อมจะตระหนักดีว่า การศึกษาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้ปัญหาเฉพาะกรณีเช่นนี้เป็นแบบของการศึกษาแบบหนึ่งซึ่งอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาวิชาอื่นเพียงใด จึงหวังว่าปัญหาเฉพาะกรณีของคุณพ่อกับ และปัญหาเฉพาะกรณีอื่น ๆ ซึ่งจะนำลงเผยแพร่ในโอกาสต่อไปนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป

อย่างไรก็ตาม วารสารนี้จะถือเป็นกุศโลบายอย่างสูง ถ้าท่านผู้อ่านหรือท่านที่ประสงค์พิจารณาจะได้กรุณาช่วยกันเขียนปัญหาเฉพาะกรณีจากประสบการณ์ของท่านแล้วนำลงเผยแพร่ในวารสารนี้ในฉบับต่อไป

ในฐานะที่วารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีที่หนึ่ง ทางวารสารจึงได้จัดทำบรรณานุกรมของบทความต่าง ๆ ที่ได้นำมาลงในเล่มนี้ (เล่มนี้เป็นหนึ่งเล่ม) เพื่อความสะดวกในการค้นหาเรื่องในโอกาสต่อไป

ในช่วงของปีที่ได้จัดพิมพ์วารสารนี้ ทางกองบรรณาธิการใคร่ที่จะขอเชิญชวนให้ท่านที่บอกรับเป็นสมาชิกและท่านผู้อ่านวารสารนี้โปรดพิจารณาว่า บทความต่าง ๆ ที่ทางวารสารได้นำมาลงคงแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ท่านถอยย่นนมคุณค่าแก่การศึกษาทางด้านการบริหารงานของประเทศชาติเพียงใด คิดว่าควรที่จะได้รับความอุปถัมภ์อุดหนุนจากท่านต่อไปอีกหรือไม่ ทางวารสารเองไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในความผิดพลาดต่าง ๆ เพียงแต่ขอฝากความหวังใจของท่านว่า ในปีที่จะได้จัดให้มีการปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้เป็นวารสารวิทยาคารที่มั่งคั่งยิ่งขึ้นทั้งในรูปเล่ม รูปเรื่อง และขอบเขตต่าง ๆ ในโอกาสที่ทางวารสารจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมเสนอแนะคำสั่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยพร้อมกัน ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนให้สมาชิกผู้รับวารสารในปีที่แล้ว และผู้สนใจ ได้โปรดเมตตาแสดงความคิดเห็นบอกรับวารสารนี้ต่อไปอีก เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำและปรับปรุงต่อไป.